



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
31 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, สยามรัฐ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.วัคซีนแห่งชาติ มี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รองประธานคกก.วัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของคนไทย ภายใต้การดำเนินงาน 3 แนวทาง ทั้งนี้ มติครม.วันที่ 25 ส.ค. 2563 ได้อนุมัติงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าเรื่องการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศ เช่น โครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างเท่าเทียม ขององค์การอนามัยโลก, Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) และ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ที่ร่วมกันจัดตั้ง กลไกให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่เหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังมีการประสานงานเพื่อเจรจาทำความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตโดยตรงอีกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai News

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนียงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการคัดกรอง COVID-19 บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 อ.เชียงของ และช่องทางเข้า-ออกประเทศสบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ) พร้อมมอบนโยบาย 3 ข้อ ย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยังต้องดำเนินการต่อไป แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะดีแต่ต่างประเทศผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงยังต้องเฝ้าระวังจากประเทศเพื่อนบ้านให้มาก ทั้งนี้ เมื่อไทยมีการผ่อนปรนมาก ความต้องการแรงงานก็เพิ่มมากขึ้นตาม การเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่แรงงานต่างชาติจะเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงเป็นจุดที่สำคัญ ส่วน Local Quarantine ควรเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในอำเภอชายแดน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businessstoday, sanook, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 30 ส.ค. ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 10 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,252 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 101 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,411 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- ครม. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท ในลักษณะเงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาทางด้านวัคซีนของประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนให้พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน COVID-19 และการสร้างขีดความสามารถของประเทศ โดยการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำตามที่ สธ. เสนอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ไทยรัฐ

- พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม - เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบ New Normal ระหว่างวันที่ 6-16 ต.ค. 2563 มีทีมปั่นต่างชาติตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว เป็นทีมชาย 14 ทีม และทีมหญิง 8 ทีม ซึ่งทุกทีมยินดีทำตามมาตรการของ ศบค. เป็นเวลา 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, บ้านเมือง, innnews

- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Phuket Sports Festival และ Phuket Active City 2020” ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต จัดขึ้น เป็นการรวมมหกรรม “รวมพลคนไทใต้ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 เปลี่ยนชีวิต พิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์” และมหกรรม “ภูเก็ตก้าวท้าใจต้านภัยโควิด 19 ก้าวด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน สนับสนุนภูเก็ต” มารวมไว้ในงานเดียว โดย นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ประเด็นผลกระทบ

1. มาตรการเฝ้าระวังชายแดนพม่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, thaigov, mcot, thailandplus)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและลามเข้าสู่บังคลาเทศและเมียนมาร์ ส่งผลให้เมียนมาร์มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มแบบก้าวกระโดด สำหรับประเทศไทย หน่วยงานด้านความมั่นคงและสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาร์ได้เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคในผู้เดินทางและแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเข้ามาทำงาน และไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานผิด

ประเด็นข่าว

กฎหมาย และขอความร่วมมือประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน สำหรับประชาชน ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด เครื่องคิดในมาตรการป้องกันตนเอง และลงทะเบียนเข้า-ออกแพลตฟอร์มไทยชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, thebangkokinsight)

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร. กำชับ ตม. ตชด. และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาร์ 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ประสานร่วมกับทหาร ปกครอง สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันโรคตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ร.อ.กิตติเดช กันคัล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจท่าข้ามป่าสัก บ้านสันทรายใหม่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยสัญชาติเมียนมาร์ 2 ราย ลักลอบข้ามแม่น้ำสาย รับสารภาพว่าเดินทางมาจากเมืองลาเวียของเมียนมาร์ มา จ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อข้ามแม่น้ำสายไปหาบุตรสาวและทำงานที่สวนลำไยใน จ.เชียงใหม่

2.ข้อมูลข่าวคลาดเคลื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า

-ก.มหาดไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความ 10 จังหวัดประเทศไทยเตรียมรับมือโควิด-19 รอบสอง ว่า ข้อความในหนังสือสั่งการดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผวจ. 10 จังหวัดที่ติดกับชายแดนเมียนมาร์ กำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ สธ. กำหนด และป้องกันการเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวด ไม่ใช้การระบอบารอบสองในประเทศไทย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควส, ntiontv, tninthailand, thebangkokinsight, xinhuaathai, one31)

-**เมียนมาร์** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 90 ราย เป็นผู้ป่วยในรัฐยะไข่ 86 ราย ที่เหลือพบในตองจี รัฐฉาน 1 ราย ภาคมณฑลพะเย่ย์ 1 ราย และย่างกุ้งอีก 2 ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 733 ราย รักษาหายแล้ว 351 ราย

-**บราซิล** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,350 ราย เสียชีวิต 120,262 ราย รัฐบาลเตรียมประกาศขยายระยะเวลาโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

-**สิงคโปร์** เตรียมขยายตรวจโควิด 19 ให้ชุมชนเฉพาะกลุ่มฟรี เพื่อลดความชุกในประชากรบางกลุ่ม และอำนวยความสะดวกแก่การกักตัวผู้ป่วยในชุมชนที่แสดงอาการไม่ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆ

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นอีก 78,761 ราย ทำสถิติยอดติดเชื้อใน 1 วันมากที่สุดในโลก

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นผู้ติดเชื้อเหมือนกับสิงคโปร์ มาเลเซีย ททางกรียันยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวกว่า 2.8 พันราย คาดสิ้นปียอดสะสมอาจถึง 5 แสน

-**เกาหลีใต้** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 323 ราย ในรอบวันที่ผ่านมพบผู้ติดเชื้ออีก 299 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ที่เหลืออีก 283 รายได้รับเชื้อในประเทศ

-**ออสเตรเลีย** นายแดนเนียล แอนดรูว์ส มุขมนตรีรัฐวิกตอเรีย รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 114 ราย ทำให้แผนคลายล็อกรัฐวิกตอเรียต้องถูกเลื่อนออกไปอีก

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 25,190,778 ราย เสียชีวิต 847,126 ราย รักษาหายแล้ว 17,542,121 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา 6,139,466 ราย เสียชีวิต 186,857 ราย บราซิล ติดเชื้อ 3,846,965 ราย เสียชีวิต 120,498 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 3,546,705 ราย เสียชีวิต 63,690 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 990,326 ราย เสียชีวิต 17,093 ราย และเปรู ติดเชื้อ 639,435 ราย เสียชีวิต 28,607 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 121

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เรียกประชุม ปลัด สธ. รองปลัดฯ อธิบดีทุกกรม และเลขาธิการ อย. เพื่อพิจารณากรณีรพ.เกษตรฯ จะเสนอให้ คกก.วัตถุอันตรายทบทวนมติแบนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส โดยสธ. ยืนยันคัดค้านการทบทวนมติคกก.วัตถุอันตราย และจะชี้แจงให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งสธ.นำเสนอข้อมูลและรายงานอาการป่วยที่เกิดจากสารเคมีอันตรายดังกล่าวมาโดยตลอด และจะร่วมกันแถลงข่าวเพื่อประกาศจุดยืนแบน 3 สารเคมีอันตรายอีกครั้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงภัยจากการใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 2 ชนิด โดยจะนำกรณีผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีดังกล่าวมาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย

รายงานข่าวจากสธ. เปิดเผยว่า เนื่องจากมีผู้แทนอยู่ในคกก.วัตถุอันตรายเพียง 2 เสียงจากทั้งหมด 27 เสียง หากมีการเสนอให้คกก.พิจารณาทบทวน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมติให้นำสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสกลับมาใช้อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)

-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เตรียมทำหนังสือถึงนายกฯ ให้ทบทวนมติยกเลิกการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 ได้นำเสนอข้อมูลชุดใหม่ นำไปสู่การทบทวนการแบน 2 สารก่อนสิ้นสุดวันผ่อนผันคือ 29 ส.ค. 2563 แต่ในวันที่ 27 ส.ค. น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) ได้เข้าพบ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เพื่อเรียกร้องให้ก.

ประเด็นข่าว

เกษตรฯ ดำเนินการตามมติ ส่งผลให้ต้องดึงหนังสือกลับ ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตราบไคที่ยังเห็น ผู้บริโภคมีอันตรายก็จะไม่หยุด

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย และประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีรมว.เกษตรฯ จะทำหนังสือถึงคกก.วัตถุอันตรายขอยกเลิกการแบนพาราควอต ว่า 1.ถามผู้บริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากสารเคมีดังกล่าวโดยตรงแล้วหรือยังว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่ 2.ทราบหรือไม่ว่า พาราควอตเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งและโรคพาร์กินสัน จะเลือกสุขภาพคนไทย หรือเลือกกลุ่มทุน 3.ทราบหรือไม่ว่ามี 53 ประเทศทั่วโลกแบนพาราควอต โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา 4.ได้ถาม รมว.สธ. แล้วหรือยังว่ารัฐต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าใดในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนหากล้มการแบนพาราควอต 5.ได้ถาม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงแล้วหรือยัง 6.ควรถาม ส.ส.ทั้งสภา ที่ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 433 : 0 ให้แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต เพราะเห็นว่าเป็นพิษภัยกับประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า รู้สึกสะท้อนใจที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ตัดสินใจเลือกข้างบริษัทสารเคมี จะเดินทางไปทบทวนการยกเลิกพาราควอต

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย)

- นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ สามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคของตนเองได้ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ดังนั้น ขณะนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจากอย. การรักษาโรคต้องไปพบแพทย์ที่รพ.หรือคลินิกกัญชาที่ สธ.จัดไว้เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการของโรค และสั่งจ่ายยาโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องปลูกไว้รักษาตนเอง ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ประสานสสจ. เพื่อให้รพ.สต.เข้าไปดูแลช่วยเหลือด้านการรักษาและให้คำแนะนำในการใช้กัญชาอย่างถูกต้องต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ที่ จ.นครราชสีมา ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.กวี ไชยศิริ อดีต ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ในฐานะที่ปรึกษาคณะติดตามประเมินผลใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ของสธ. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจแนวทางการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ และขั้นตอนการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด เข้าร่วมฟัง โดยสาระสำคัญของกฎหมายเดิมคือ หากวิสาหกิจชุมชนสนใจปลูกกัญชาให้จับคู่หรือเจรจากับรพ.สต. เพื่อร่วมมือกันปลูก สธ.จึงขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชาในรพ.สต. 150 แห่งใน จ.นครราชสีมา ดำเนินการแห่งแรกที่ รพ.สต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และ รพ.สต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย เป็นแห่งที่สอง ซึ่งบริษัท ธนัมเอิร์ บพานิษฐ์ จำกัด ได้มอบโรงเรือนปลูกกัญชามูลค่า 5 แสนบาท เพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านปรุงยาและจ่ายยาในตำรับไทยในรพ.สต.ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการรักษาโรคด้วยกัญชา

กองทุนบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

-กล่าวถึงเวทีรับฟังความเห็น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการสื่อสารและรับฟังความเห็นฯ ระบุ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการประชุมในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรับฟังและร่วมให้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานโดยตรงสามารถดำเนินการได้ทันที และหลายข้อเป็นทิศทางเดียวกับที่มโนบายหรือยุทธศาสตร์ไว้ ประเด็นน่าติดตามคือ การกระจายอำนาจให้พื้นที่ต่างๆ สามารถบริหารจัดการร่วมกันหาข้อสรุปกลไกใดที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ มีข้อเสนอที่ดีหลายเรื่อง เช่น การขยายรูปธรรมโรคของสิทธิ UCEP ที่เพิ่มขึ้น การให้หน่วยร่วมบริการในระบบการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะในวัด รวมถึงการพัฒนาระบบส่งต่อ

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, กรุงเทพธุรกิจ, Innnews, New18, tnnthailand

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง ปัญหาของการรักษาโรคมะเร็งคือ รพ.ส่วนใหญ่มีเตียงไม่พอ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาเคมีบางครั้งได้รับการรักษาไม่เป็นไปตามรอบการให้ยาและขาดความต่อเนื่อง กรมฯ ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี รพ.สังกัด สธ. รพ.มหาวิทยาลัย และสปสช. ได้ผลักดันนโยบายการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านเป็นชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตรงเวลา มีประสิทธิภาพ และยังมีต้นทุนต่ำกว่าการบริการยาเคมีที่รพ. จัดเป็น New Normal of Medical Service สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เริ่มจากการเกิดตั้งเนื้อในลำไส้ และพัฒนาจนเป็นมะเร็ง ใช้เวลาประมาณ 10-15 ปี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมักไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก จะมีอาการเมื่อโรคลุกลามจนถึงระยะสุดท้าย อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ถ่ายอุจจาระผิดปกติ ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง ถ่ายไม่สุด ถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือด หรือถ่ายเป็นเลือดสด ขนาดลำอุจจาระเล็กลง และมี

ประเด็นข่าว

อาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด เป็นต้น ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจคัดกรองโดยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระปีละครั้ง หากผิดปกติควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ กรณีพบติ่งเนื้อหรือความผิดปกติ แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยต่อไป

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน" เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุมแบบ New Normal ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถฟังบรรยายในระบบ Zoom และ Facebook Live

เด็กฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, nationtv, คมชัดลึก, tnnthailand, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, ข่าวสด

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Surapot Sukkha โปสต์ภาพงานศพพร้อมระบุว่า ลูกสาวอายุ 11 ขวบ ไม่มีโรคประจำตัว แข็งแรงปกติ ไปโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.มหาราช และมีไข้ แต่โรงเรียนให้แพทย์ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกโดยไม่ตรวจวัดไข้ก่อน ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก อาเจียน เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทำให้มีผู้เข้ามาเรียกร้องให้แพทย์ชี้แจงสาเหตุการตายว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ เนื่องจาก สธ.มีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียน ป.5 ทั่วประเทศ

สธ.เตรียมสอบคลินิกดูดไขมัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ kapook, ข่าวสด, สปริงนิวส์, nationtv, สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์, sanook, innnews, คมชัดลึก, มติชนออนไลน์

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงกรณีคลินิกแห่งหนึ่งย่านพระราม 3 ยานนาวา ดูดไขมันเพื่อนำมาเสริมอก ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิต ว่า ขณะนี้นิติกรได้คุยรายละเอียดกับนายพลชนะ แฟนหนุ่มของ เสียชีวิตแล้ว ขณะเดียวกันได้รับการประสานจาก จนท.ตร.ในการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการของคลินิกดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าเปิดให้บริการอย่างถูกต้อง แต่ในส่วนของแพทย์ผู้ทำหัตถการยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก่อนแจ้งทางคลินิกเข้าไปปากคำ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

